

## THÔNG BÁO

### **Kết luận tại Hội nghị Sơ kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018**

Ngày 11/10/2018, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Thành phần tham dự có các đồng chí trong Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện, Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND xã, cán bộ phụ trách nông thôn mới các xã.

Sau khi thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 và các ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu về dự Hội nghị.

Đồng chí Mai Văn Hải - Bí thư huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Kết luận như sau:

Trong 9 tháng đầu năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, thì cũng gặp không ít những khó khăn thử thách, nhưng với sự quyết liệt trong chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận trong nhân dân, nên kết quả xây dựng NTM trong 9 tháng đạt được khá toàn diện: Sản xuất tiếp tục phát triển, năng suất các loại cây trồng đều đạt cao, nhất là một số cây như khoai tây, dưa Hấu được mở rộng và cho hiệu quả kinh tế cao; thu NSNN đạt khá cao; kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng đồng bộ ở Thị trấn và các xã trong huyện, ngày càng phục vụ tốt hơn việc đi lại và sản xuất kinh doanh của nhân dân; tình trạng ô nhiễm môi trường được tập trung chỉ đạo giải quyết, việc thu gom và đốt rác thải đã đi vào nề nếp, được nhân dân đánh giá cao; chỉ đạo trồng hoa thay cỏ dại ở một số xã làm khá tốt tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đơn thư KNTC, các ý kiến kiến nghị của người dân được giải quyết cơ bản ở cơ sở nên tình hình ổn định. Xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm đúng mức, nhất là việc củng cố TCCS đảng có mặt hạn chế, khuyết điểm.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong xây dựng NTM 9 tháng đầu năm cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: các mô hình cây trồng có giá trị kinh tế cao ở một số xã chậm nhân rộng, sản xuất TTCN phát triển chậm; giải quyết xử lý đốt rác thải sinh hoạt còn quá tải, chưa nâng cấp và xây dựng thêm lò đốt; kết quả thực hiện một số tiêu chí và thôn đạt chuẩn NTM còn chậm; một số công trình tiến độ chậm, nợ XDCB ở một số xã còn cao ....

Tồn tại nêu trên có nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chủ yếu vẫn là do công tác lãnh đạo chỉ đạo của một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt, chưa có tính sáng tạo

Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra: Năm 2018 có 5 xã (Nga Điền, Nga Nhân, Nga Thắng, Ba Đình, Nga Thiện) đạt chuẩn nông thôn mới và có 6 xã còn lại đạt chuẩn NTM năm 2019. Trong thời gian tới cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, tuyên truyền về những thành quả, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Làm tốt cuộc vận động ” toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; làm tốt công tác tuyên truyền xã NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao, xã an toàn thực phẩm.

2. Giao UBND huyện xây dựng Kế hoạch chỉ đạo thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xã an toàn thực phẩm. Các xã xây dựng kế hoạch thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xã an toàn thực phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới trình UBND huyện phê duyệt xong trước 30/11/2018.

Giao cho UBND huyện xem xét cụ thể những khó khăn, vướng mắc của 6 xã dự kiến hoàn thành NTM năm 2019, nếu thực sự khó khăn, thì UBND huyện phải có biện pháp tháo gỡ kịp thời và nghiên cứu cơ chế hỗ trợ giải quyết đặc biệt khó khăn cho các xã, trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX xem xét quyết định.

3. Tập trung cho chỉ đạo sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống nhân dân. Chú ý tập trung sản xuất vụ đông, chỉ đạo sản xuất tiểu thủ công nghiệp, liên kết sản xuất mà trọng tâm là cây khoai tây trên cơ sở ký hợp đồng với các doanh nghiệp. Các xã cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để thuyết phục nhân dân sản xuất cây vụ đông. Định kỳ 2 tuần, hàng tháng UBND huyện cần tổ chức giao ban đánh giá công tác chỉ đạo triển khai thực hiện sản xuất vụ đông.

4. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ một số khó khăn đang đặt ra:

- Tập trung giải quyết tốt vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là vấn đề xử lý rác thải. Cần tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc tự xử lý rác thải hữu cơ, đồng thời đôn đốc Công ty môi trường Nga Sơn thường xuyên thu gom xử lý rác thải theo đúng hợp đồng ký kết với các xã. Các xã nghiên cứu xây dựng lò đốt rác, khuyến khích xây dựng lò đốt rác theo cụm xã. UBND huyện nghiên cứu xây dựng cơ chế hỗ trợ xây dựng lò đốt rác cho các xã, cụm xã. Các xã kêu gọi Doanh nghiệp đầu tư hoặc giao cho Hợp tác xã đầu tư và quản lý lò đốt rác.

- Chỉ đạo quyết liệt hơn nữa cho việc giao nhiệm vụ cụ thể cho các chi bộ, tổ chức đoàn thể, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế đảm bảo theo quy định.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Các xã, thị trấn ưu tiên ngân sách thanh toán các công trình đã hoàn thành, công trình đã quyết toán. UBND huyện cân đối ngân sách, ưu tiên hỗ trợ cơ chế cho các công trình của các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Quan tâm chỉ đạo chỉnh trang nhà ở, cải tạo vườn tạp, tiếp tục thực hiện phong trào trồng hoa thay cỏ dại; cải tạo, chỉnh trang nhà văn hóa thôn, nhất là đối với các nhà văn hóa thôn ở 5 xã dự kiến hoàn thành NTM năm 2018.



- Đẩy nhanh tiến độ cấp quyền sử dụng đất, tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu cơ bản hoàn thành việc đấu giá trong tháng 11/2018. Chỉ đạo tổ chức đấu giá công khai, minh bạch, đúng quy định để tăng thu ngân sách.

**5. Về vấn đề xây dựng xã an toàn thực phẩm:**

Các xã cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về an toàn thực phẩm; rà soát lại tổ giám sát cộng đồng về an toàn thực phẩm ở các thôn, nếu chưa thành lập phải thành lập xong trước 31/10/2018, quan tâm chỉ đạo tăng cường hoạt động của tổ giám sát cộng đồng về an toàn thực phẩm ở tất cả các khâu: sản xuất, bảo quản, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm. Quản lý chặt chẽ và yêu cầu các hộ, các cơ sở sản xuất kinh doanh ký cam kết và phải có đủ các điều kiện mới được hoạt động, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, chế biến. Chú trọng chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng tới sản xuất sản phẩm sạch, thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chính quyền để kịp thời nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện, các xã và các phòng, Ban ngành, đơn vị có liên quan căn cứ vào nhiệm vụ được giao nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện uỷ (b/c);
- Các đ/c trong BCĐ Chương trình MTQGXĐNTM;
- Trưởng các phòng, ban, cơ quan, ngành trên địa bàn;
- MTTQ huyện, Trưởng các đoàn thể (P/h);
- ĐU, UBND các xã (t/h);
- VP điều phối NTM huyện;
- Lưu: VT-NN.



**Thịnh Văn Huyền**